

## HƯỚNG DẪN

### tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW, ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có rất nhiều khó khăn, thách thức.

- Thông qua các kết quả đạt được của năm 2023, tạo sự phấn khởi, tin tưởng, thống nhất trong toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương, gắn với sự vận động phong phú của thực tiễn; triển khai tích cực bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo, lồng ghép với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc.

#### II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Làm rõ những khó khăn, thách thức của bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước năm 2023; từ đó khẳng định sự sáng suốt, đúng đắn, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước

- Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược nước lớn, xung đột Nga - Ukraine ngày càng gay gắt, gần đây xảy ra xung đột tại Dải Gaza; kinh tế toàn cầu và nhiều quốc gia, đối tác tăng trưởng chậm lại; lạm phát neo ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Nợ công toàn cầu tăng mạnh, nhiều quốc gia phải đối mặt với khủng hoảng nợ. Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. Tác động của đại dịch Covid - 19 kéo dài; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng khó khăn hơn, do: Nền kinh tế nước ta chịu “tác động kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi; quy mô còn khiêm tốn, trong khi độ mở lớn; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu từ các cú sốc bên ngoài còn hạn chế, nên chịu áp lực rất lớn từ lạm phát và sự biến động mạnh của giá một số mặt hàng cơ bản, dầu thô trên thị trường quốc tế. Hoạt động xuất, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, thách thức do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn, trong khi nhiều nước gia tăng tiêu chuẩn, hàng rào mới về kỹ thuật đối với xuất, nhập khẩu, một số chuỗi cung ứng bị gián đoạn, áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực và Châu Á tăng. Dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nặng nề ở nhiều địa phương.

- Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng vẫn luôn khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sự phát triển kinh tế đất nước, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Sự lãnh đạo kinh tế của Đảng được ghi nhận và thể hiện thông qua cương lĩnh, chiến lược trong các văn kiện Đại hội, các nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa các chỉ tiêu Đại hội Đảng đề ra, trong đó có các nghị quyết quan trọng đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước ở các kỳ họp Trung ương, các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 06 vùng chiến lược; Kết luận số 42-KL/TW, Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị...

Quốc hội đã cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng qua nhiều nghị quyết, tiêu biểu như: Nghị quyết số 68/2022/QH15; số 69/2022/QH15; số 70/2022/QH15, số 101/2023/QH15 ... Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải

pháp trên các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chỉ đạo rà soát; hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; trực tiếp làm việc với các địa phương để tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc.

Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, trong đó có các nội dung quan trọng, như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các quy hoạch; kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương; xử lý các ngân hàng yếu kém, các dự án, doanh nghiệp thua lỗ đã kéo dài nhiều năm; tháo gỡ những vấn đề phức tạp phát sinh như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, cung ứng năng lượng, vật tư, thuốc chữa bệnh, in sách giáo khoa; thực hiện tốt các chính sách phát triển văn hóa, xã hội, người có công, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đối ngoại và hội nhập quốc tế...

**2. Khẳng định kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2023 là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế**

### ***2.1. Tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước***

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân giảm dần qua hàng tháng. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì xu hướng tháng sau tăng hơn tháng trước. An ninh năng lượng (điện, xăng, dầu), lương thực, thực phẩm được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi, phát triển ngày càng tích cực hơn, trong đó tăng trưởng và phát triển ổn định, là điểm sáng và là bệ đỡ chắc chắn của nền kinh tế trong lúc khó khăn.

- Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chỉ đạo và triển khai quyết liệt. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin trong Nhân dân và toàn xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh; xếp hạng môi trường kinh doanh tăng. Công tác quy hoạch đẩy nhanh. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở 06 vùng trọng điểm được triển khai quyết liệt.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược được tập trung thực hiện; khởi công nhiều dự án giao thông lớn, trọng điểm; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số; các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, hướng tới hoàn thành các mục tiêu cam kết tại Hội nghị COP26 được triển khai.

- Phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển các ngành, lĩnh vực mới được chú trọng; hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia được phát triển mạnh mẽ; một số cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

- Các lĩnh vực văn hóa được chú trọng phát triển đồng bộ và toàn diện; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thực hiện kịp thời các chính sách người có công; trợ giúp xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tạo việc làm; giảm nghèo; trẻ em; đồng bào dân tộc, tôn giáo ...

- Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được chú trọng; đã tập trung xử lý, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; công tác khám chữa bệnh thông thường được khôi phục, đáp ứng yêu cầu tốt hơn.

- Kỷ luật, kỷ cương từng bước được chấn chỉnh đi đôi với phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tiếp tục hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách hành chính. Chấn chỉnh một bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy, sợ trách nhiệm, thiếu tích cực trong thực thi công vụ, đề cao tinh thần bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

## ***2.2. Tập trung tuyên truyền tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị***

### ***2.2.1. Những kết quả nổi bật***

Năm 2023, năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm. Trong nước, trong tỉnh, nhiều khó khăn, thách thức từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân<sup>1</sup>, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực:

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng. Trong 09 chỉ tiêu chủ yếu đề ra<sup>2</sup>, có 07/09 chỉ tiêu đạt và vượt<sup>3</sup>; 02/09 chỉ tiêu chưa đạt<sup>4</sup>. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 70,97 triệu đồng/người. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 5,41%; năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi đều tăng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 30 vạn tấn, vượt 15,38% chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện<sup>5</sup>. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 7,95%<sup>6</sup>, trong đó, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tiếp tục được quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển<sup>7</sup>. Thương mại dịch vụ từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng đạt 6,41%<sup>8</sup>. Quảng Trị vừa được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm

<sup>1</sup> Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều phiên làm việc với các sở, ngành, địa phương để tập trung định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, ban hành trên 40 thông báo kết luận về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; HĐND tỉnh đã ban hành 116 nghị quyết, trong đó có 29 nghị quyết quy phạm pháp luật; UBND tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương đã tích cực làm việc, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để huy động nguồn lực tập trung thúc đẩy phát triển.

<sup>2</sup> Tại Kết luận số 372-KL/TU, ngày 06/12/2022.

<sup>3</sup> Chỉ tiêu đạt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,68% (kế hoạch 6,5 - 7%); Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 73/101, đạt 72,3%, đạt kế hoạch; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%, đạt kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2% (kế hoạch từ 1 - 1,5%), đạt kế hoạch; Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 49,8% (kế hoạch từ 49,7 - 49,8%), đạt kế hoạch. Chỉ tiêu vượt: Chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người 70,97 triệu/người (kế hoạch 67 - 69 triệu đồng/người); chỉ tiêu tạo việc làm mới thực hiện được: 13.245/12.000, vượt 10,4% so với kế hoạch.

<sup>4</sup> Chỉ tiêu chưa đạt: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện được 3800 tỷ đồng/4.050 tỷ đồng, đạt 93,8% kế hoạch; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện được 24.220 tỷ đồng/27.000 tỷ đồng, đạt 89,7% kế hoạch.

<sup>5</sup> Hiện đã có 69/101 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 68,3%; trong đó có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 14,58 tiêu chí/xã (hiện nay bình quân toàn quốc là 16,9 tiêu chí/xã). Dự kiến đến cuối năm 2023, sẽ có 74/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 73,26%), trong đó có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm tỷ lệ 11,8%). Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo triển khai đồng bộ; đã kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ chương trình; triển khai thực hiện 02 dự án lĩnh vực y tế (Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị, 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị có 09 dự án thành phần và 01 dự án lĩnh vực giao thông (dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị- đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu).

<sup>6</sup> Trong đó, ngành khai khoáng tăng 1,15%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,88%; sản xuất và phân phối điện tăng 21,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,9%

<sup>7</sup> Dự kiến đến hết năm 2023, có thêm 02 dự án điện gió đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 60MW; 10 dự án tổng công suất 394MW dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn 2024 - 2025.

<sup>8</sup> Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 30.704 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2022 và đạt 95,9% kế hoạch.

2050<sup>9</sup>. Các dự án trọng điểm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác giải phóng mặt bằng<sup>10</sup>.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được củng cố phát triển, đạt kết quả rõ nét, nhất là tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm lớn và được đánh giá cao<sup>11</sup>. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đời sống Nhân dân được cải thiện tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,2%. Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực lao động, việc làm chuyển biến tích cực.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được bảo đảm. Hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023.

### 2.2.2. Những khó khăn, hạn chế

Thu ngân sách nhà nước và tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân đầu tư công<sup>12</sup> đạt thấp so với kế hoạch; môi trường và khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn khó khăn, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm<sup>13</sup>; một số vướng mắc về thủ tục đầu tư, vật liệu san lấp... chậm được tháo gỡ. Các dự án trọng điểm của tỉnh<sup>14</sup> tiến độ còn chậm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài kết quả chưa cao. Một số quy hoạch tiến độ triển khai chậm<sup>15</sup>. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

## 3. Phân tích thời cơ, thách thức, dự báo những yếu tố tác động đến nền kinh tế đất nước và của tỉnh; làm sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

*Tập trung làm rõ một số nội dung sau:*

<sup>9</sup> Quyết định số 1737/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

<sup>10</sup> Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh. Kết quả giải phóng mặt bằng của dự án Khu công nghiệp Quảng Trị đã đạt 99,25%, phần đầu khởi công trong tháng 12/2023; dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh: Đã bàn giao mặt bằng đạt 76,33%; dự án Cảng Mỹ Thủy giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng đạt 85%, phần đầu khởi công vào đầu năm 2024; dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã phê duyệt FS, hồ sơ mời thầu và đến nay đã mở thầu.

<sup>11</sup> Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch Quảng Trị năm 2023; Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tổ chức kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Khe Sanh - giải phóng huyện Hướng Hóa gắn với Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư” tỉnh Quảng Trị, lần thứ V - năm 2023; Kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị (tháng 9/1973 - tháng 9/2023); Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023) và các hoạt động kỷ niệm khác.

<sup>12</sup> Tính đến ngày 31/10/2023, kết quả giải ngân của tỉnh Quảng Trị đạt 48,77% so với số vốn được giao

<sup>13</sup> Nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ ngã tư Sông đến Cửa Việt

<sup>14</sup> Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị, Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây, Cảng biển Mỹ Thủy; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Cửa Việt đến Quốc lộ 1...

<sup>15</sup> Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; điều chỉnh quy hoạch chung Khu Thương mại đặc biệt Lao Bảo; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch đô thị...

- Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, những yếu tố bất định gia tăng; cạnh tranh chiến lược các nước lớn gay gắt hơn; xung đột Nga – Ukraine có thể còn kéo dài; tăng trưởng kinh tế và một số mặt hàng cơ bản, dầu thô biến động mạnh; rủi ro về nợ công và các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản ở nhiều quốc gia còn hiện hữu; các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia, trong đó có nước ta.

- Trong nước, tăng trưởng kinh tế dự báo tiếp tục phục hồi tích cực; nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia được đưa vào khai thác; tình hình chính trị - xã hội - kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định. Tuy nhiên, khó khăn còn rất lớn, tác động của những yếu tố bất lợi bên ngoài rất hiện hữu và những hạn chế, bất cập, yếu kém nội tại kéo dài của nền kinh tế phải rất nỗ lực để vượt qua.

- Các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 64-KL/TW, ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024; Nghị quyết số 103/2023/QH15, ngày 09/11/2023 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các văn bản chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2024 của Chính phủ; Kết luận số 497-KL/TU, ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND, ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/BCSD, ngày 02/01/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

#### **4. Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực kinh tế - xã hội**

- Các nghị quyết ban hành trong năm 2023 và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) năm 2024; Chương trình (Kế hoạch) hành động thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; quan điểm, mục tiêu, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 28/4/2023; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023; Kết luận số 59-KL/TW, ngày 8/8/2023; Nghị quyết về

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XIII...

- Các hoạt động đối ngoại lớn của Đảng, Nhà nước ta, các hoạt động ngoại giao nhân dân tiêu biểu; vai trò và sự tham gia giải quyết những vấn đề quốc tế; kết quả và sự nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách mới; tuyên truyền nội dung các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

### **5. Phản ánh thực tiễn triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội**

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở bộ, ngành, địa phương; kết quả thực hiện các Chương trình (Kế hoạch) hành động thực hiện các Nghị quyết.

- Phản ánh khách quan, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; làm rõ những bài học kinh nghiệm được rút ra, các nhiệm vụ, giải pháp được bổ sung từ đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ và năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội; quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội đất nước của Đảng, Nhà nước ta.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy**

- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

- Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; quá trình triển khai các chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện nghị quyết; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước xây dựng và triển khai chương trình (kế hoạch) thực hiện Chương trình phối hợp số 02-CTr/UBND-BTGTU, ngày



13/10/2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, Nhân dân; dự báo và tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước tác động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

## **2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh**

- Chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 02-CTr/UBND-BTGTU, ngày 13/10/2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đối với những chủ trương, chính sách có tác động xã hội lớn, các vụ việc nổi cộm, Nhân dân quan tâm, cần chủ động trao đổi, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để có phương án thông tin, tuyên truyền, không để xảy ra tình trạng gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên các kênh truyền thông của các sở, ngành. Tổ chức các hội nghị thông tin, tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về các chính sách, sự kiện quan trọng mà sở, ngành được phân công đảm nhận.

## **3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh**

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua các phương tiện truyền thông, các sinh hoạt chính trị của tổ chức, đoàn thể.

- Làm tốt công tác vận động phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia lớn.

- Tích cực giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn, công trình trọng điểm của đất nước, ngành, địa phương.

## **4. Sở Thông tin và Truyền thông**

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về việc đăng tải thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam năm 2024.

### **5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao du lịch, triển lãm, cổ động trực quan về các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với hoạt động các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước tạo không khí thi đua, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

### **6. Các cơ quan báo chí của tỉnh**

- Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, vụ việc kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm, Nhân dân quan tâm.

### **7. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc**

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên,

tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện cổ động trực quan.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời.

**Nơi nhận:**

- CQTT BTGTW khu vực MT-TN tại ĐN (để b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh,
- Mặt trận TQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
- Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng thuộc Ban,
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Quốc Khánh**